

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

อพ.สธ. - หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. กลุ่ม G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาต รองผู้อำนวยการ อพ.สธ., ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. กลุ่ม G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร ณ ห้องประชุมชมพูกา (ชั้น ๑) อาคาร สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (สำนักงานใหม่) สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายพรชัย จุฑามาต รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และบรรยายภาพรวมแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด แนวทางการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ร่วมกับหน่วยงานสนองพระราชดำริ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. บรรยายแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. กลุ่ม G3 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การส่งรายงานการดำเนินงานประจำปี การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ และแนะนำการขอใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. การนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์, การขอเผยแพร่ผลงานวิจัย

- ประมวลภาพและบรรยากาศ “การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๘” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.- มทส.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

- เชิญชวนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพย์สินทางปัญญา : หวนดู
ทรัพย์สินสิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-10
พฤศจิกายน 2568 และเชิญชวนคณะวิจัยร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์





